

## CÔ GIÁO HOÀNG THU TRANG – TÂM GƯƠNG GIÁO VIÊN CÔNG HIẾN HẾT MÌNH VỚI SỨC TRẺ

Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Long Biên, Hà Nội - nơi tôi đang công tác có rất nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đang ngày đêm miệt mài cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người, bằng công việc thầm lặng của mình, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ươm mầm cho những tài năng tương lai.

Trong những gương nhà giáo tiêu biểu của trường, người để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi và cũng là tấm gương để tôi học tập đó là cô giáo Hoàng Thu Trang – Nguyên Bí thư chi Đoàn trường THCS Lê Quý Đôn - Nhóm trưởng chuyên môn nhóm Toán.



Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi quy tụ về ngôi trường THCS Lê Quý Đôn, lần đầu gặp cô đó là một cô giáo trẻ trung, nhiệt tình năng động. Mặc dù đến với ngôi trường mới, còn nhiều khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng vươn lên

học hỏi và giúp đỡ đồng nghiệp. Chính vì vậy, cô luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được phụ huynh và học sinh tín nhiệm.

Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu", cô luôn trăn trở, băn khoăn, suy nghĩ để tìm phương pháp tốt nhất để dạy các em. Để có các tiết học sinh động, cô Trang đã chủ động tìm hiểu thêm nhiều sách báo, thông tin qua mạng Internet và đưa ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp giảng dạy mới, từ đó tạo nên chất lượng hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập.



Không chỉ vậy, cô Thu Trang còn là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm, nghiêm khắc nhưng cũng hết sức tâm lý, thấu hiểu học sinh. Năm học 2022 – 2023, cô Trang đồng hành với lớp 6A3 – lứa học sinh nhỏ tuổi nhất trường. Hơn ai hết, chúng ta đều thấu hiểu sự vất vả của công tác chủ nhiệm nhưng chưa bao giờ cô Trang quên chăm chút cho các bạn học sinh của mình. Chúc cô Thu Trang cùng tập thể lớp 6A3 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, tiếp tục đào tạo những học sinh ưu tú của nhà trường!

Cô giáo Hoàng Thu Trang chính là một bông hoa đẹp trong vườn hoa "Người tốt - Việc tốt" của trường THCS Lê Quý Đôn, của quận Long Biên và thành phố Hà Nội nói chung!